

ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อจรรยาบรรณทางการบัญชีที่มีต่อ
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ACCOUNTANTS' OPINIONS ON ACCOUNTING ETHICS TOWARDS
RELIABILITY OF FINANCIAL REPORT

พินิจ วชิรรัตนวงศ์
PHINIT WACHIRARATTANAWONG

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2553

การค้นคว้าอิสระเรื่อง	ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อจรรยาบรรณทางการบัญชีที่มีต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
นักศึกษา	นายพินิจ วชิรรัตน์วงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	รองศาสตราจารย์ประทุมวรรณ อุดมสุวรรณกุล
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิชา	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2553

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงความหมายและลักษณะจรรยาบรรณที่นักบัญชีพึงมี (2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อจรรยาบรรณที่นักบัญชีควรนำไปใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความเชื่อถือได้ (3) ศึกษาถึงความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) ทราบถึงความสัมพันธ์จรรยาบรรณทางการบัญชีที่เกิดขึ้นในการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความเชื่อถือได้ (5) หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านจรรยาบรรณทางการบัญชีที่เกิดขึ้นในการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความเชื่อถือได้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักบัญชี ซึ่งได้มาจกดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ใช้การเลือกตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลาก มาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในการคำนวณหาค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยมัธยฐานเลขคณิต และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test ,หาความสัมพันธ์ด้วย Pearson Correlation

นักบัญชี ซึ่งได้มาจกดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 5-10 ปี และมีรายได้ 30,001-40,000 บาทต่อเดือน

นักบัญชี ซึ่งได้มาจกดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว มีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยด้านจรรยาบรรณทางการบัญชี ในภาพรวมทุกด้านอยู่ระดับมาก และความคิดเห็นเรื่องปัจจัยด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ในภาพรวมทุกด้านอยู่ระดับมาก

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านจรรยาบรรณทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินในทิศทางเดียวกัน